



## THƯ MỤC VỤ MÙA GIÁNG SINH NĂM 2022

\*\*\*\*\*

Tòa Giám Mục Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**Kính gửi: Quý Linh mục, Tu sĩ, Chủm sinh  
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,

“Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em... Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (x. Lc 2,10-12). Đó là Tin mừng trọng đại mà thiên thần đã loan báo cho các mục đồng ngày xưa, và giờ đây cũng đang vang lên trên khắp cùng thế giới. Tin mừng cứu độ ấy làm rộn lên trong tim mỗi người chúng ta biết bao là niềm vui và hy vọng, vì giữa cuộc sống trần thế từ đây có Đấng Emmanuel, có Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thật vậy, mừng Chúa Giáng Sinh chính là mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người ở giữa nhân loại, chia sẻ kiếp phàm nhân của con người, với bao nỗi vất vả, khó khăn và lo toan của cuộc sống, để từ đó Người thấu hiểu, cảm thông và cứu con người.

Qua trung gian Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu độ con người không phải như những cá nhân riêng lẻ, thiếu liên kết, nhưng là quy tụ thành một Dân Thánh của Thiên Chúa. Nơi đó mọi người nhận biết Thiên Chúa trong chân lý và phụng sự Người trong thánh thiện. Thánh Phaolô Tông đồ đã khẳng định: “Nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô” (x. Gl 3,26-28). Hội Thánh là Dân Thiên Chúa. Vì thế, ý thức này phải thúc đẩy mỗi người tín hữu chúng ta rũ bỏ chủ nghĩa cá nhân trong đời sống đức tin, và sống tinh thần cộng đoàn nhiều hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa của nẻo đường Hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang mời gọi toàn thể Hội Thánh bước đi.

Cũng trong chiều hướng đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, đã xác định chủ đề mục vụ cho năm phụng vụ 2023 này, là *củng cố sự hiệp thông*. Và để cho sự hiệp thông ấy có nền tảng vững chắc, chúng ta được mời gọi thực hành những công việc cụ thể, đó là *siêng năng đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ; tham dự Thánh lễ cách tích cực và sống động; sống tình tương thân tương ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin*. Thực thi những điều này cũng chính là lúc chúng ta hiện thực hóa định hướng của Công nghị Giáo phận chúng ta, đó là *Hiệp nhất, cùng sống Đức tin và loan báo Tin Mừng*.

Xin kính chúc quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận, quý ân nhân, thân hữu đồng hương Đà Nẵng trong nước và hải ngoại một Mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và bình an trong Chúa Cứu Thế, một Năm Mới dương lịch 2023 phúc lộc và an khang.

Giám mục của anh chị em



Giuse Đặng Đức Ngân  
Giám mục Giáo phận Đà Nẵng